

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

PTT – อยากหนีขึ้นสูง (อีกรอบ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ไหนๆ วันวานก็บอกว่า “อยากเล่นใหญ่” วันนี้ ก็จัดเสียเลยแล้วกัน

จากที่เมื่อเร็วๆ นี้ พี่จะจัดใหญ่ไปแล้วตัวหนึ่ง ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่กล่าวไว้ ก่อนตลาดจะขึ้นว่า ถ้าอยากจะซื้อหุ้นในกลุ่มหลักๆ หรือ หุ้นใหญ่ๆ นั้น เหนือเมฆยกให้ ธนาकार มีคะแนนมาก่อนใคร... ด้วยเหตุผลเชิงจิตวิทยา และกลยุทธ์ในการหวังการขึ้นแรง ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานเลยแม้แต่นิดเดียว (หุ้นซามิพื้นฐานอยู่แล้วละนะ)... แล้ววันนี้ เอา PTT มาต่อกันอีกตัว ก็ด้วยรูปแบบการแกว่งตัว ที่ขึ้นมาแรงๆ แล้วพักตัวคล้ายๆ กับ KBANK ซึ่งถ้าหากมีการไล่ราคา ก็คงต้องจัดตามน้ำหนักไปในรูปแบบเดียวกัน... เก็งกำไรในหุ้น ไม่มีนะครับกับคำว่า “ซื้อไม่ทัน” เพราะถ้ามีเสียขายราคาที่ผ่านมาไม่ได้ซื้อนั้น ถือว่าจิตใจยังไม่แกร่งพอจะครับ ที่จะบอกว่าซื้อไม่ทัน มันเป็นเพราะไม่กล้าซื้อมากกว่า... แต่เหนือเมฆเชื่อแหละครับว่า ท่านที่มองเป็นการลงทุนในระยะกลางๆ ขึ้นไป จนถึงระยะยาว ในช่วงที่ราคาหุ้นลงๆ ก่อนหน้านั้นนั้น ก็อาจจะสะสมหุ้นกันไว้บ้างบางส่วน... ที่นี้ ตลาดแบบนี้ เหมือนจะไม่ลง หรือ ยังไม่ถึงเวลาปรับฐาน แล้วทางที่มีแวจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านในลำดับถัดไปด้วยแล้วนั้น เราก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ไล่ตามน้ำหนักเพิ่มไปก่อนก็ได้... เพราะหากจะรอการอ่อนหรือการลงมาเข้าหา เส้น MA25days ตามที่เราอยากได้นั้น เขาอาจจะไม่รีบเกิดขึ้นในรอบแรกๆ นี้ ก็เป็นไปได้ ดูจากการพักตัว เหมือนแค่พักเพื่ออยากไปต่อ แบบว่าจะหนีเส้น MA. ไปไกลๆ กว่านี้อีกหน่อย แล้วค่อยลงถ้าจะรอการลงมาเข้าหา เส้น MA. จริงๆ นั้น ราคา อาจจะไม่ใช่แถวๆ นี้แล้วก็ได้ เพราะ MA. กำลังจะเป็นขาขึ้น

ดูตามเกม... จริงๆ รอบนี้ เกมของตลาด เหมือนจะไม่ได้มาเป็นรอบใครรอบมันเลยนะ ยกกันมาทั้งหุ้นเล็ก หุ้นกลาง หุ้นใหญ่... ขึ้นอยู่แต่ว่า เราจะได้มากได้น้อย แล้วใครจะมาไปไว้มากกว่าเท่านั้น

แนวรับ : ... 38.0-37.75 หรือ ยืน 38.5 ได้ ก็ยังน่าตาม

เป้าหมาย : ... ว่ากันตามรูปแบบ Pattern อาจถึง 45-46 นะ

Price Chart...(PTT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PTT... ถ้าว่ากันตามรูปแบบของการจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น ดูจาก MA. นั้น ก็เริ่มเป็นขาขึ้นได้นะ แล้วการขึ้นมาแรงๆ จนหนีเส้น MA. นั้น โดยหลักการถ้าเราไม่ยกไล่ราคา หรือ รอให้ชัดๆ ว่า ขึ้นแน่ๆ นั้น ต้องรอดูการอ่อนตัวลงมาที่ เส้น MA. นั้นแหละครับ และจะเห็นว่า ยืนได้หรือไม่ได้ แต่โดยนัยแล้ว จะยืนได้แต่ที่นี้ ด้วยรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่ขึ้นแรงแล้วแกว่งตัวรอๆ นั้น อาจจะไม่ใช่รอเพื่อจะลงไปที่เส้น หรือ ไม่ใช่จะรอให้เส้นขึ้นมหาหรรษา... Pattern แบบนี้เหมือนจะไปต่ออีกระลอกเลย แล้วนั้นแหละ จะห่างเส้นออกไปอีกมากก็ได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้อง ตามน้ำไป แล้วขายเล่นรอบ แล้วถึงค่อยกลับมารอการลงหาเส้น